



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. ยกเครื่องกฎหมาย ส.ป.ก.ช่วยเกษตรกร พลิกฟื้นเศรษฐกิจเสริมรายได้ฐานราก	สยามธุรกิจ
2. คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: ยกระดับมาตรการป้องกัน 'เชื้ออหิวาต์แอฟริกา' ในสุกร	สยามธุรกิจ
3. ปันโลว์คอสต์แอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร ผนึกกำลังรัฐ-เอกชนขยายส่งออก	สยามธุรกิจ
4. ดันทุเรียนได้ส่ง'จีน'เพิ่มรายได้	เดลินิวส์
5. คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ประมงอำนาจเจริญเตือนห้ามจับปลาฤดูวางไข่	แนวหน้า
6. 'เกษตรกร'จับมือ'กลาโหม'รับซื้อผลผลิต บรรเทาผลกระทบโควิดหวั่นผลไม้ล้นตลาด	สยามธุรกิจ
7. ส่ง'ฟรุ๊ทบอร์ด'ลุยผลไม้ได้-ลำไยเหนือ	สยามธุรกิจ
8. ชูผัก-ผลไม้ วาระแห่งชาติ	ไทยรัฐ
9. ภาพข่าว: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: หนุนเกษตรแปลงใหญ่	มติชน (กรอบบ่าย)
10. กระท้อนสตูลส่งออนไลน์	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
11. รัฐ หนุนปลูก ฟ้าทะลายโจร สร้างรายได้เข้าประเทศ	posttoday.com

\*\*\*\*\*

## ยกเครื่องกฎหมาย ส.ป.ก.ช่วยเกษตรกร > พลิกฟื้นเศรษฐกิจเสริมรายได้ฐานราก

ส.ป.ก. จัดรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายยกเครื่องพ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ทันสมัย ได้ข้อคิดเห็นประโยชน์ต่อบ้จกษยบบริบทสังคมและการกระจายสิทธิใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เร่งขับเคลื่อนให้การตรากฎหมายเสร็จสิ้นโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินและระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก.เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อดีตผู้บริหารส.ป.ก. ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ ส.ป.ก.ส่วนภูมิภาค 18 จังหวัด หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับที่ดินส.ป.ก. กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการกิจการสาธารณูปโภคและกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ ส.ป.ก.ได้จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร และประชาชน เพื่อยกเครื่องพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินใหม่ทั้งฉบับซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ทำให้ส.ป.ก.ได้รับทราบสภาพ

ปัญหาต่างๆ ของกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ ฯลฯ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ยังติดขัดและไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยมีข้อเสนอให้พิจารณาเรื่องการถือครองที่ดิน การได้มาซึ่งที่ดิน การกระจายสิทธิให้ทั่วถึงเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพที่ดินและสังคม รวมถึงการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ป.ก.ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการยกเครื่องพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับใหม่ให้ทันสมัย หลังจากที่จะนับปัจจุบันใช้บังคับมายาวนานเกือบ 50 ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลสำนักงานส.ป.ก.ที่ต้องการแก้ปัญหาที่ดินในความรับผิดชอบของส.ป.ก.ให้เป็นไปทั้งระบบ จึงได้เร่งรัดให้ส.ป.ก.ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วเพื่อจะได้เสนอร่างพ.ร.บ.ต่อรัฐสภาพิจารณาและผ่านออกมาเป็นกฎหมายใช้บังคับ

ข่าวแจ้งว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้รับทราบรายงานการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกที่สำนักงานส.ป.ก.จัดขึ้น มีความพึงพอใจอย่างมากที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

ได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพราะเป้าหมายในการดำเนินการก็เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ ให้มีที่ทำกินโดยการปฏิรูปที่ดินซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ส.ป.ก.ได้รับมอบที่ดินของรัฐจำนวน 60.29 ล้านไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 47.79 ล้านไร่ (กันออกและสงวน 13.88 ล้านไร่ คงเหลือ 33.91 ล้านไร่) ที่จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวร 9.85 ล้านไร่ ที่ราชพัสดุ 1.66 ล้านไร่ และที่สาธารณประโยชน์ 9.9 แสนไร่ นอกจากนี้ ยังมีที่จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 36/2559 ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วจำนวน 50,000 ไร่ และที่ดินได้มาจากภาคเอกชน 5.4 แสนไร่ โดยทั้งหมดนี้ ส.ป.ก.ได้ดำเนินการจัดที่ดินแล้ว 36 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วน 77%

อนึ่ง ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ร.อ.ธรรมนัส ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานส.ป.ก.และทีมงานลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมกับมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขต

# สยามธุรกิจ

Siam Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,160

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 17 - ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 1829

หน้า: 11(ขวา)

Col.Inch: 54.94

Ad Value: 63,730.40

PRValue (x3): 191,191.20

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยกเครื่องกฎหมาย ส.ป.ก.ช่วยเกษตรกร พลิกฟื้นเศรษฐกิจเสริมรายได้ฐานราก

ปฏิรูปที่ดินและสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม เช่น ภูเก็ต กระบี่ สุรินทร์ อ่างางเจริญ ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช ลำพูน นครราชสีมา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม (คปก.) และผู้บริหารส.ป.ก.ให้จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ขณะเดียวกันให้มีการบูรณาการการทำงาน ของส.ป.ก.กับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงอื่นๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับขณะนี้ประเทศกำลังประสบวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 จึงขอให้หน่วยงานรัฐ ระดมพลังกันอย่างเต็มที่เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนโดยเร็ว





กรณีเวียดนามประกาศห้ามนำเข้าสุกรจากไทยเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมาแล้ว โดยได้ส่งหนังสือยืนยันผลตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ต่อทางการเวียดนาม โดยผลจากห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการตามข้อกำหนดก่อนการส่งออกไปยังเวียดนาม ปรากฏว่า “ไม่พบเชื้ออหิวาต์แอฟริกา” แน่แน่นอน พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันคุมเข้มทั้งในฟาร์มและด่านส่งออกทุกแห่งด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการที่เกิดขึ้นนั้นยืนยันว่าทางไทยได้ส่งหนังสือชี้แจงเรื่องนี้ไปยังเวียดนามทันทีที่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ยืนยันว่า



ไม่พบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมูไทยตามรายงาน พร้อมตรวจสอบข้อมูลการสุ่มตรวจโรค ASF อย่างละเอียดอีกครั้ง ก็ไม่พบเชื้อในตัวอย่างแต่อย่างใด โดยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที

พร้อมส่งหนังสือแจ้งผลตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสุกรแล้ว ขณะเดียวกันได้ยกระดับมาตรการตรวจสอบสุกรมีชีวิตก่อนการส่ง



## ยกระดับมาตรการป้องกัน 'เชื้ออหิวาต์แอฟริกา' ในสุกร



ของประเทศเวียดนามที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้าถึงการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยสุกรของไทย

ออกให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการส่งออกสุกรทุกรายว่าสุกรมีชีวิตทุกชนิดที่จะส่งออกไปยังเวียดนาม ต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ด่านกักกันสัตว์ทำออกอีกครั้ง ก่อนอนุญาตให้ส่งออก ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างสุกรบนรถขนส่งสุกรทุกคัน บริเวณจุดขนถ่ายสุกรที่ทำส่งออกหรือจุดที่ด่านกักกันสัตว์กำหนด 10 ตัวอย่างต่อคัน มีผลบังคับใช้ในวันที่ เพิ่มเดิมจากข้อกำหนดเดิม

สำหรับการระงับของเวียดนาม เป็นไปตามความเข้าใจตลาดเคลื่อนเดิม ที่แจ้งมาเมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อได้ชี้แจงไปยังเวียดนามแล้ว มีความเข้าใจเป็นอันดี โดยคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านประเทศอื่น ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อหมูยังคงสูง และเชื่อว่าเวียดนามจะกลับมานำเข้าหมูไทยอีกในเร็วๆ นี้ ขอยืนยันว่า การเลี้ยงสุกรของไทยมีมาตรฐาน และมีมาตรการในการป้องกันโรค โดยเฉพาะ ASF เพื่อให้ไทยยังคงสถานะปลอดโรคนี้ โดยเน้นย้ำเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการร่วมกันยกระดับมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดอยู่

แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยกระดับการป้องกันให้เข้มข้นขึ้น โดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF 7 ด้าน ได้แก่ 1.เร่งรัดติดตามการขึ้นทะเบียนผู้รวบรวมสุกร หรือพ่อค้าคนกลาง (broker) ในแต่ละจังหวัดให้เสร็จโดยเร็ว 2.ปรับปรุงมาตรการและหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติและให้มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันโรค โดยผ่านคณะกรรมการวิชาการให้ออกมาตรการโดยเร็วที่สุด

3.ชี้แจงมาตรการและหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4.กองสัตว์โรคและกักกัน ให้เข้มงวดการตรวจสอบสุกร และผลิตภัณฑ์สุกรที่จะส่งออกต่างประเทศ โดยให้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ ด่านขาออก หากพบสัตว์ผิดปกติให้ดำเนินการตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเข้มงวด 5.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน ASF

6.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์รวบรวมและแจ้งรายชื่อโรงฆ่าสัตว์ที่สามารถรองรับการบริหารจัดการ การดำเนินการลดความเสี่ยงต่อโรคภายในจังหวัด ส่งให้ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการ และ 7.บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากพบการกระทำผิด แจ้งข้อมูลที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายตรงผู้บริหารกรมฯ โดยตรงด้วย

## ปันโลว์คอสต์แอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร พนักกำลังรัฐ-เอกชนขยายส่งออก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการพัฒนา ระบบขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air cargo system) ว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และได้สั่งการให้เร่งดำเนินการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศ (Air Cargo System) สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการขนส่งสินค้าและการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างและระบบ 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ คาร์โก้เทอร์มินัล (Cargo Terminal), สายการบินคาร์โก้ (Air Cargo Fleet) และศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร-อาหารแบบครบวงจรในคาร์โก้เทอร์มินัล โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ดำเนินการที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาคที่มีความพร้อม เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น หนองคาย ภูเก็ต ด้วย

การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นการบริหารโอกาสของประเทศไทย



ภายใต้วิกฤติโควิด19 โดยสถาบันอาหารประเมินว่า ในปี 2564 การส่งออกสินค้าอาหารของไทยจะมีมูลค่า 1.08-1.10 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2-12.2% เทียบกับปีที่ผ่านมามีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทย

สำหรับศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร-อาหาร ณ คาร์โก้เทอร์มินัล ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ตามมาตรฐานสากลจะต้องให้บริการด่วน (Express Service) แบบวันสต็อปเซอร์วิส ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายของภาคเอกชน ทั้งนำเข้าและส่งออกเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นฮับการผลิตและขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของอาเซียน

โดยการประชุมครั้งนี้ นายเฉลิมชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้

หารือเบื้องต้นกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับโครงการแอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร และมอบที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรเร่งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่อไปโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ผู้ประกอบการบินได้นำเสนอสถานการณ์ของธุรกิจการบินและแนวทางการพัฒนาสายการบินขนส่งสินค้าทางอากาศในลักษณะโลว์คอสต์แอร์คาร์โก้ โดยมุ่งเป้าหมายตลาดจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา ด้วยอัตราค่าบริการถูกกว่าอัตราค่าขนส่งในปัจจุบันและเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐมนตรีเกษตรฯ โดยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารต้องการความสะดวกรวดเร็ว ส่งถึงลูกค้าปลายทางทั่วโลกด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเป็นหลัก

## ดันทุเรียนได้ส่ง'เงิน'เพิ่มรายได้

นายการ์ณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปดทองหลังพระฯ ได้เปิดการรับซื้อผลผลิตในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชารหัสหรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มีเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายในวันแรก จำนวน 36 ราย ผลผลิตทุเรียน 16.8 ตัน ในจำนวนนี้เป็นทุเรียนคุณภาพเกรดเอบี ซึ่งจะส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศจีน มากกว่า 52% ถือเป็นปริมาณทุเรียนคุณภาพเกรดเอบีสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายการทำงานของปดทองหลังพระฯ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของทุเรียนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลผลิตทุเรียนในโครงการฯ ปีนี้ประเมินว่า จะมีปริมาณ รวม 1,655 ตัน จากเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 564 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีผลผลิต 1,687 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 141 ล้านบาท โดยในปี นี้ ปดทองฯ ได้ปรับ



การ์ณย์ ศุภกิจวิเลขการ

โครงสร้างราคารับซื้อใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมุ่งผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ด้วยการประเมินผลการทำงานของเกษตรกรตลอดทั้งปีแล้วจัดอันดับเกษตรกร เป็นเอ บี และซี โดยเกษตรกรที่ได้คะแนนกลุ่มเอ จะขายผลผลิตเกรดเอบี ในราคาสูง

“ค่อนข้างพอใจผลการดำเนินงานในปีนี้ จากการทำที่มีผลผลิตทุเรียนคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออกสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่โครงการฯ จะเข้ามา ผลผลิตทุเรียนคุณภาพในภาคใต้มีอยู่เพียง 10% เท่านั้น เนื่องจากเกษตรกรตระหนักถึงเรื่องคุณภาพของทุเรียนมากขึ้นจากการเห็นผลดีของการทำทุเรียนให้ได้คุณภาพส่งออก จึงเอาใจใส่จริงจังกับการดูแลบำรุงต้นตลอดกระบวนการผลิตทุเรียน และปฏิบัติตามคู่มือทุเรียนคุณภาพอย่างเคร่งครัดมากขึ้น ขณะที่ตลาดก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นในเรื่องคุณภาพ ที่สำคัญทุเรียนในโครงการฯ ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด”

น.ส.นุรีชาน อภิบาลแบ เกษตรกรตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กล่าวว่า ได้นำทุเรียนหมอนทองกว่า 580 กิโลกรัมมาจำหน่ายให้โครงการเป็นเงินกว่า 60,000 บาท ซึ่งผลผลิตในปีนี้มีทุเรียนเกรดเอบี กว่า 80% มากขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด.

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 17 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14689

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 17.50 Ad Value: 15,750

PRValue (x3): 47,250

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชาวภูมิภาค: ประมงอำนาจเจริญเตือนห้ามจับปลาฤดูวางไข่



## ❑ ประมงอำนาจเจริญเตือนห้ามจับปลาฤดูวางไข่

สำนักงานประมง จ.อำนาจเจริญ แจ้งว่า ด้วยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ วันที่ 16 พ.ค.-15 ก.ย. ของทุกปี เป็นฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน โดยกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำมิให้ถูกทำลายไปมากจนเกินกำลังที่ธรรมชาติจะผลิตได้ ทั้งนี้ ในระยะเวลาดังกล่าว ห้ามมิให้ทำการประมงด้วยเครื่องทำการประมงหรือด้วยวิธีใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำจืด โดยเด็ดขาด เว้นแต่ 1.เบ็ด ทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว 2.ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ ถัน และขนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และห้ามมิให้ทำการประมงด้วยวิธีการประดา ตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป 3.ไซ คุ่ม อีจู้ ถัน โปง และโทง หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการวางไข่ของสัตว์น้ำในฤดูวางไข่จะส่งผลเกี่ยวพันกันกับผลผลิตที่เกิดขึ้นในปีต่อมา ดังนั้นการคุ้มครองแหล่งวางไข่ รวมทั้งการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปลาที่อพยพย้ายถิ่นขึ้นไปวางไข่ในฤดูฝน จึงมีความจำเป็นอย่างสูง สำนักงานประมง จ.อำนาจเจริญ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้ทรัพยากรประมงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป

## 'เกษตรกร'จับมือ'กลาโหม'รับซื้อผลผลิต บรรเทาผลกระทบโควิดหัวนมผลไม้ล้นตลาด



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอกฉัตร อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นตัวแทนในการลงนามร่วมกัน โดยมีผู้บริหารทั้งสองกระทรวงร่วมเป็นสักขีพยาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มือในครั้งนี้ว่าเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม โดยทั้งสองกระทรวงได้มีแนวทางร่วมกันในเรื่องการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ที่ จะมีการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับข้าราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่สามารถรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มี

คุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีจุดจำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆ ด้วย

กระทรวงกลาโหมยินดีรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบในกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดจากสถานการณ์ต่างๆ และสนับสนุนพื้นที่สำหรับเป็นจุดจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนและคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร (Drop Point) และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร ตามความต้องการและศักยภาพของหน่วย เช่น ผลผลิตปศุสัตว์ ประมง ผักและผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์นม ไข่ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอื่นๆ เป็นต้น โดยเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่ที่พร้อมให้การสนับสนุนรวม 42 พื้นที่

ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาค สำหรับพื้นที่นำร่องในการจำหน่ายสินค้าจะมีทั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯจะพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพพร้อมกับกระทรวงกลาโหม เป็นพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น (Drop Point) รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร การจัดการระบบการขนส่ง และการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งตัวอย่างสินค้า/ผลผลิตทางการเกษตรที่คาดว่าจะมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ในช่วง 6 เดือนนี้ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) ได้แก่ ผลไม้-ลำไยสด มะม่วงมหาชนก มะม่วงเขียววอมรดก แก้วมังกรพีชฝัก-พริก กระเทียม กะหล่ำปลี ลิ้นคว่ำปศุสัตว์-ไข่ไก่ ไข่เป็ด และสินค้าประมง-กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งก้ามกราม ปลากระพง เป็นต้น โดยได้มอบหมายกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดทำข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร ในปี 2564 ที่ประสงค์ให้กระทรวงกลาโหมรับซื้อและจัดจุดจำหน่าย



## ส่ง'ฟรุ้ทบอร์ด'ลุยผลไม้ได้-ลำไยเหนือ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ซึ่งเป็นกลไกแกนหลักของฟรุ้ทบอร์ดเร่งทำงานเชิงรุกดูแลผลไม้ภาคใต้และลำไยภาคเหนือ ภายใต้แผนปฏิบัติการปี 2564 ของฟรุ้ทบอร์ดโดยเฉพาะในช่วงพีคของฤดูกาลผลิตปีนี้ โดยให้เน้นการขับเคลื่อนแผนการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ใช้แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกที่เพิ่งผ่านมาเป็นตัวอย่างซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งเรื่องราคาและตลาดจากการทำงานเชิงรุกและเพิ่มกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เช่น ระบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-order) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งออกทุเรียนไปตลาดจีน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน มอบหมายให้ตนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ ZOOM ล่าสุด ร่วมกับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนเกษตรกร ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการพิจารณาประเด็นสำคัญ อาทิ การเพิ่มครัวเรือนเป้าหมายโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ผลการบริหารจัดการผลไม้ประจำฤดูกาลผลิตที่ 1/2564 (มีนาคม-มิถุนายน) ในพื้นที่ภาคเหนือ (ลิ้นจี่) และภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) การประเมินสถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 2564 (ภาคเหนือและภาคใต้) และได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) ปี 2564 แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 และการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหามะม่วงของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดชัยภูมิ



## ชูผัก-ผลไม้ วาระแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ในการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก หรือ UN Food System Summit ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค.นี้ จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ และอาหารจากทั่วโลกเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำทั่วโลกเร่งหารือและจัดทำนโยบายแผนงานปฏิรูประบบอาหารและการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายการส่งเสริมการผลิตผักและผลไม้ที่สะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญของการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ปรับเปลี่ยนสู่ยุคนิวอร์มอล

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าวต่อไปว่า ผักและผลไม้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นกรณีศึกษาเชื่อมโยงกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน การผลิต การบริโภค การหมุนเวียนน้ำขยะ

อาหารมาเป็นปัจจัยการผลิตใหม่อีกครั้ง สะท้อนว่าทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนสำคัญในการผลักดันอาหารไม่น้อยไปกว่ากัน โดยเฉพาะนโยบายการจัดสรรจากรัฐที่ควรให้มีการผลิตและการบริโภคผักผลไม้เป็นวาระสำคัญแห่งชาติ การส่งเสริมการผลิตบริโภคผักผลไม้ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม เพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวคิดโมเดลการผลิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

“เวทีความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักการกระทรวงเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่มีต้นแบบรูปธรรมและความรู้ทางวิชาการมาร่วมออกแบบความพร้อมของประเทศไทยสู่การขับเคลื่อนผักและผลไม้เป็นวาระแห่งชาติผ่านการเชื่อมมองแนวคิดในระดับสากลเชื่อมโยงสู่รูปธรรมการปฏิบัติระบบอาหารที่มีการดำเนินงานในสังคมไทย โมเดลความสำเร็จที่ยั่งยืนในระบบอาหารที่ครอบคลุมและบทเรียนการดำเนินงานของประเทศไทยที่พร้อมเพื่อนำไปสู่การริเริ่ม ที่จะถอดแฉกการดำเนินงานเชิงโครงสร้างและกลไกในการสนับสนุนภาคการเกษตรระบบอาหารของประเทศไทย นำไปสู่การพัฒนาแบบอาหารที่ยั่งยืนหรือSDGsต่อไป” นายระพีภัทร์กล่าว

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 17 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15833

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 9.16

Ad Value: 10,076

PRValue (x3): 30,228

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ย่อยชาวเศรษฐกิจ: หนุนเกษตรแปลงใหญ่

## ย่อยชาวเศรษฐกิจ



**หนุนเกษตรแปลงใหญ่** - นายแพทย์ หนึ่งจิตร ผู้จัดการสายปฏิบัติการเขต 2 และหัวหน้าทีมงานเขต 2 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมกลุ่มตัวแทนชาวไร่เพื่อจัดตั้งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยยั่งยืนเขตดิน โค้งกันใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่และเพิ่มคุณภาพอ้อย ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น

## กระทอนสตูลสั่งออนไลน์

สตูล - นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล เผย กระทอนสตูลเป็นผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น และสามารถจะพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งในอนาคตได้ รวมถึงสนับสนุนการส่งเสริมการขายเพิ่มมูลค่า กระทอนสตูล ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวชุมชนและเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและชุมชนในมิติอื่นๆ อันนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

ปรับช่องทางการสื่อสาร LINE สื่อออนไลน์ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้เข้ากับหลายสื่อดิจิทัลของผู้บริโภค ผสมผสานระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ โดยมีหน่วยงานรัฐให้บริการข้อมูลวิชาการแนะนำสถานที่พัฒนาคุณภาพสินค้า และรอกานำไปสู่ความปกติวิถีใหม่ สามารถสั่งกระทอนได้โดยทางหมู่บ้านมีบริการจำหน่ายออนไลน์ หรือ โทร.สั่งผ่านได้ที่ วิชาทกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-วิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรัง 08-8592-0455



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สังคม > สังคมทั่วไป

# รัฐ หนุ่่นปลูก ฟ้ำทะลายโจร สร้างรายได้เข้าประเทศ

วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 11:26 น.



รัฐบาลหนุ่่นปลูก ฟ้ำทะลายโจร สร้างรายได้เข้าประเทศ หลังส่งออกสมุนไพร ไตรมาสแรกปี 64 โต 93%

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาสมุนไพรไทย ว่า ขณะนี้ สมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชสุขภาพที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ (รวมทั้งนำเข้าด้วย) เพิ่มขึ้นจาก 4.3 หมื่นล้านบาทในปี 2560 เป็น 5.2 หมื่นล้านบาทในปี 2562 การส่งออกสินค้าเครื่องเทศและสมุนไพร ไตรมาสแรกปีนี้ เพิ่มขึ้น 93% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำหรับการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สานต่อนโยบายรัฐบาลร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพตามความต้องการของตลาด สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรกว่า 6.4หมื่นไร่ มีการจัดทำมาตรฐานสินค้า GAP และมาตรฐานพืชสมุนไพร มีการจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) จำนวน 24 ชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขมิ้นชัน ไพล พริกไทย เพชรสังฆาต เป็นต้น

มากไปกว่านั้น ยังมีแผนร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ส.ป.ก.ในเขตอีอีซี ประมาณ 10,000 ไร่ โดยจะส่งเสริมการทำแปลงใหญ่สมุนไพร การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันการศึกษา ส่วนเรื่องการตลาด ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน เตรียมเปิดโครงการตลาดสดขนาดใหญ่จำหน่ายพืชสมุนไพรสดและเครื่องเทศปลอดภัย และจัดทำตลาดออนไลน์ภายใต้ชื่อ “DGT Farm” เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ขายของกับผู้บริโภคโดยตรง

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า สำหรับการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันนั้น มีหลายหน่วยงานได้เข้ามาร่วมมือกับกระทรวงฯ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดส่งกล้าและเมล็ดพันธุ์ ให้กับสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ เพื่อแจกแก่นักศึกษากศน. และประชาชน ขณะที่กระทรวงยุติธรรมได้เดินทางไปเยือนจำ/ทัณฑสถานที่มีความพร้อมดำเนินการเพาะปลูกฟ้าทะลายโจร เบื้องต้นมี 125แห่ง ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะปลูกฟ้าทะลายโจรหรือพืชสมุนไพรอื่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถติดต่อเกษตรอำเภอได้ เพื่อรับคำแนะนำในเรื่องการเพาะปลูกและการตลาด

“รัฐบาลเดินทางไปส่งเสริมเกษตรกรทั่วประเทศหันมาปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย อีกทั้งผลักดันต่อเนื่องถึงการปลูกในระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ที่ต้องคำนึงถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าและปริมาณการผลิต โดยแนวทางที่ได้ดำเนินการและมีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนแล้วนั้น จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน คนไทยมีพืชสมุนไพรบริโภคอย่างพอเพียง อีกทั้งส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสมุนไพรเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่น สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมาก” นางสาวรัชดา กล่าว